

Mời bạn xem một số những hình ảnh kỳ lạ những hiện tượng lạ

1. Lốc xoáy



Lốc xoáy là hiện tượng xuất hiện một vùng xoáy rất lớn và cực kỳ mạnh mẽ trên mặt nước, có khả năng cuốn hút bất cứ vật gì rơi vào vòng xoáy của nó và nhanh chóng chìm xuống đáy nước. Vùng lốc xoáy điển hình đầu tiên là Moskstraumen (Hà Lan), do hai dòng hải lưu rất mạnh gây ra. Đáy biển đó là nơi giao nhau của hai luồng nước ngầm theo hướng ngược nhau thành hai hải lưu đó.

2. Cầu vồng lạ



Thuật ngữ “cầu vồng lạ” có thể gây hiểu lầm. Thực chất đó là một vòng cung bao quanh chân

träi (circumhorizon arc). Nó chäy u là täp häp muäi băng (ice halo), do các tinh thä băng näm trong các đám mây ärät cao trên bäu träi. Cänh täng träng diän màu säc này không hiäm läm, thäng thäy ä vùng gän vĩ đä vào mùa hè, song rät ít khi xuät hiän ở Trung hay Bäc Âu.

Tät nhiên, nó không hình thành nhänhäng cäu väng nhä chúng ta thäng thäy. Ánh sáng đi qua nhäng tinh thä băng hình läc giác theo chiäu thäng đäng và đi qua mät đäy näm ngang gän nhät. Khi säp xäp läi theo đäng thäng, nó làm cho toàn bä đám mây ánh lên bäy säc cäu väng.

3. Vòi räng



Vòi räng là mät cät näc xoáy tròn bäc tä đäi mät näc lên, liên kät täng khäi väi nhau thành mät đám mây täng.

Thông thäng chúng yäu hän nhäng cän läc trên mät đät, nhäng cũng có nhäng vòi räng mãnh liệt hän rät nhiäu và cuän näc lên träi väi täc đä rät cao và säc mänh cäc län.

Chúng có thä là nhäng cän läc hoäc không phäi là nhäng cän läc. Khi không phäi là cän läc, chúng yäu hän và không nguy hiäm bäng vì täc đä gió đäi 30 m/giây. ä loäi vòi räng là cän läc thì läc là “läi” cäa vòi räng. Khäi läng näc bä cuän theo vòi räng rät län và näu bän đã chäng kĩ nät län thì không thä nào quên.

“Anh em hä” cäa vòi räng là “vòi räng tuyết t” (snowspout) hoäc “vòi räng băng” (icespout). “Vòi räng tuyết t” hình thành khi mät cän läc xäy ra trong mät trän mäa tuyết t. Nó hiäm hoi đän mäc ngäi ta chä chäp đäc có 6 bäc änh vä nó tä xäa täi nay.

4. Mäa cá ở Honduras

Hiän täng này thät phi thäng. Väy mà đã hän mät thä kä qua, cä mäi năm läi mäa cá mät län.

Hàng năm, cứ vào giữa Tháng năm và Tháng bảy, mặt đám mây đen xuất hiện trên bầu trời, tiếp đó là sấm chớp và mưa lớn kéo dài 2-3 giờ liền. Cuộc đi ra ngoài ngó ngoáy ta bắt gặp hàng trăm con cá còn đang sống, dẫy dụa trên mặt đất, dường như nhiên sự trở thành món ăn hào của những người may mắn.

Chúng tôi thích tìm lý do những ai cũng cho rằng những trận gió mạnh và lũ cá lên trời, chu du đến 200 km. Tất cả đều không phải cá biển, mà là cá nước ngọt. Tạp chí National Geographic đã cử một đoàn thám hiểm. Họ thấy không phải là cá trong vùng, và tất cả đều vào mùa, nên đưa ra giả thuyết là lũ cá này sống ở một dòng sông ngầm nào đó chúng phát hiện ra. Đến Honduras vào mùa hè, bắt đầu bắt những may mắn bắt gặp chúng.

5. Cầu vồng trắng



Chúng tôi biết hiện tượng kỳ lạ này xảy ra sau cơn mưa, những bạn đã gặp cầu vồng vào ban đêm chưa? Hiện tượng kỳ lạ này có. Người ta gọi là “cầu vồng trắng” (tiếng Anh gọi là moonbow, lunar rainbow hoặc white rainbow). Dĩ nhiên ánh sáng do Trăng phát ra thì yếu hơn ánh sáng Mặt trời, nên mắt thường không nhìn thấy màu sắc (hoặc rất mờ nhạt) khi nhìn cầu vồng trắng chỉ là một quầng sáng hình vòng cung trắng trong mà thôi.

Có hai hiện tượng đặc biệt liên quan đến cầu vồng trắng là vào đêm rằm hoặc 16 âm lịch khi ánh trăng tròn nhất, trời không mây và mưa rơi ngay phía trước mặt trăng.

6. Bãi chông băng

